

BÀI VIẾT TỔ CHỨC “ĐÊM HỘI TRĂNG RẪM” CHO CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỢI NĂM HỌC 2023 - 2024

Rằm tháng tám hằng năm, trẻ em lại háo hức đón chờ một ngày Tết đặc biệt - Tết Trung Thu. Và hẳn chúng ta, những người lớn cũng không thể quên được những ký ức tuổi thơ với đêm trăng rước đèn lung linh khắp xóm, những tiếng trống tùng... rinh vang dội của những điệu múa lân, múa rồng, tiếng đồng ca của cả đám con nít rông rần và mâm cỗ lớn với đầy những bánh trái, đặc biệt là bánh nướng, bánh dẻo.

Với mong muốn tổ chức một chương trình trung thu đầm ấm, ý nghĩa cho các em học sinh hôm nay, ngày 28/9/2023 (nhằm ngày 14 âm lịch) Trường Tiểu học An Lợi long trọng tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho hơn 400 học sinh của đơn vị.

Trong Đêm hội trăng rằm vui tươi, đầy ý nghĩa các em học sinh được tìm hiểu lại nguồn gốc và ý nghĩa cả ngày Tết Trung thu và được xem những tiết mục văn nghệ hay, sôi động cùng những hoạt động biểu diễn thời trang vừa mang nét nghệ thuật vừa chất chứa sự đáng yêu hồn nhiên, vui tươi của những ca sĩ, diễn viên múa và những người mẫu “miệt vườn” xinh xắn, đáng yêu. Đồng thời các em còn được thưởng thức các hoạt cảnh chú Cuội-Chị Hằng, những giao lưu chia sẻ giữa chú Cuội thời hiện đại 4.0 với nét dí dỏm, đáng yêu và được tham gia trả lời các câu hỏi xoay quanh chủ đề của đêm hội. Trên những gương mặt đáng yêu ấy hiện lên ánh mắt rạng ngời cùng những nụ cười của sự vui tươi, hạnh phúc làm cho chúng tôi những thành viên Ban tổ chức thấy được ý nghĩa của hoạt động thiết thực này.

Đêm hội trăng rằm cũng là dịp để Nhà trường trao tặng giấy khen và những phần thưởng cho các tập thể lớp và các cá nhân học sinh đã tích cực tham gia, thể hiện sự khéo léo, tài năng trang trí tạo nên những chiếc lồng đèn đẹp và đạt kết quả cao trong hội thi “Lồng đèn đẹp”.

Đêm hội kết thúc với sự thành công và mang lại những những giá trị tinh thần cùng sự hi vọng gửi đến các em học sinh chúc các em luôn vui tươi, luôn chăm ngoan và học giỏi. Thay mặt Ban tổ chức, tập thể nhà trường và các em học sinh xin chân thành cảm ơn sự tham gia, hỗ trợ nhiệt tình của Quý Lãnh đạo địa phương, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh, Quý phụ huynh và Lực lượng dân quân khu phố đã hỗ trợ công sức, kinh phí, phương tiện âm thanh,... để tạo nên sự thành công của Đêm hội trăng rằm cho các thiên thần nhỏ, các mầm xanh, các chủ nhân tương lai của đất nước./.













